

รมว.เกษตรฯถกคกก.นโยบาย เดินหน้าแผนพัฒนาเกษตรฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ มีวาระพิจารณาเร่งด่วนที่สำคัญ โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1.การเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรในโควตาตามความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) คราวละ 3 ปี (ปี 2567-2569) 5 รายการ ได้แก่ เมสิดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย และลำไยแห้ง โดยปริมาณและอัตราภาษีให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยได้ผูกพันไว้ และการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตา WTO ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอก่อน มอบหมายกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการออกกฎหมาย และ 2.การขอยกขยายปริมาณเปิดตลาดเมสิดกาแฟดิบในโควตาตามความตกลง WTO เพิ่มเติม ปริมาณ 200 ตัน มีระยะเวลา 1 ปี (ปี 2567) โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเช่นเดียวกับการเปิดตลาดปริมาณการนำเข้าเมสิดกาแฟในโควตาตามความตกลง WTO ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

'ธรรมนัส'มอบหมาย รมช.เกษตรฯเร่งแก้ไข ปัญหาราคาน้ำนมดิบ ลดต้นทุนอาหารสัตว์

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมกับ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออก ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีดังนี้ 1.ราคาการซื้อ-ขายน้ำนมดิบ มีเสถียรภาพ โดยขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากกิโลกรัมละ 20.50

บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม 2.ลดต้นทุนอาหารสัตว์ และ 3.ลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ รมช.เกษตรฯ เร่งหาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเร่งด่วน

ด้าน นายไชยา กล่าวว่า ได้ติดตามเรื่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ในคณะรัฐมนตรี (กรม.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้จากการทำอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งราคาซื้อ-ขายน้ำนมดิบแปรผันไปตามกลไกตลาดจากการผลิตได้น้อย มีผู้รับซื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสูง แต่สหกรณ์ขาดสภาพคล่องจากการช่วยสมาชิกสหกรณ์ ทางกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ต้องหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนเบื้องต้นใน 5 หัวข้อ



เร่งแก้ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกเกี่ยวกับราคาซื้อขายน้ำนมดิบ การลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยมอบหมายให้ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ เร่งหาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างเร่งด่วน



"ไชยา" เยี่ยมศูนย์กักกันโรคเพชรบุรี เตรียมส่งโคมีชีวิต 2,000 ตัวไปเวียดนามทางเรือครั้งแรก

โพสต์ แชร์ Share

18 มกราคม 2567 17:58 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 20:00 Site Value: 86,359 PRValue (x3) 259,077

หัวข้อข่าว: "ไชยา" เยี่ยมศูนย์กักกันโรคเพชรบุรี เตรียมส่งโคมีชีวิต 2,000 ตัวไปเวียดนามทางเรือครั้งแรก

"รมช.ไชยา" ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออก เตรียมส่งโคมีชีวิตทางเรือครั้งแรก 2,000 ตัวไปเวียดนาม

วันที่ 18 ม.ค.67 นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอดีตฟาร์ม 88 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และส่วนจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 20:00 Site Value: 86,359 PRValue (x3) 259,077

หัวข้อข่าว: "ไชยา" เยี่ยมศูนย์กักกันโรคเพชรบุรี เตรียมส่งโคมีชีวิต 2,000 ตัวไปเวียดนามทางเรือครั้งแรก



สำหรับวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมฟาร์มในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มอดิศร 88 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ในการรวบรวมและดูแลโคมีชีวิต ให้ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสารเร่งเนื้อแดง เพื่อทำการส่งออกทางเรือไปยังประเทศเวียดนาม จำนวน 2,000 ตัว



รมช.ไชยา กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางยกระดับให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อมส่งเสริมการเกษตรในทุกด้าน อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออก การปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมทั้ง มอบหมายกรมปศุสัตว์ให้ผลิตหัวอาหารสัตว์ส่งจำหน่ายสหกรณ์ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเร่งพัฒนาโรงงานวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลสามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมถึงจัดหาตลาดรองรับการซื้อโคเนื้อและโคมีชีวิต โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนามที่มีกำลังซื้อสูง

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรดำเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ตรงตามมาตรฐานการส่งออก เพื่อลดข้อกีดกันทางการค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกไปยังต่างประเทศ โอกาสนี้ รมช.ไชยา ได้มอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (หญ้าแห้ง) แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกด้วย

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 20:00 Site Value: 86,359 PRValue (x3) 259,077

หัวข้อข่าว: "โซยา" เยี่ยมศูนย์กักกันโรคเพชรบุรี เตรียมส่งโคมีชีวิต 2,000 ตัวไปเวียดนามทางเรือครั้งแรก



หลังจากนั้น รมช.โซยา เดินทางลงพื้นที่ ณ เขาโป่งพรม หมู่ 2 ตำบลพุดสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหารือกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเตรียมการทำสถานกักกันสัตว์สำหรับส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป



รมช.กษ.ลงพื้นที่เพชรบุรีรับฟังปัญหาผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตามแนวทางยกระดับให้เป็นอาชีพหลัก

เผยแพร่: 18 ม.ค. 2567 19:41 ปรับปรุง: 18 ม.ค. 2567
19:41 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



1

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อุดิศรฟาร์ม 88 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ว่า ได้รับฟังปัญหาและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มอุดิศร 88 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ในการรวบรวมและดูแลโคมีชีวิด ให้ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสารเร่งเนื้อแดง เพื่อทำการส่งออกทางเรือไปยังประเทศเวียดนาม จำนวน 2,000 ตัว

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวทางยกระดับให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อมส่งเสริมการเกษตรในทุกด้าน อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออก การปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมทั้ง มอบหมายกรมปศุสัตว์ให้ผลิตหัวอาหารสัตว์ส่งจำหน่ายสหกรณ์ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเร่งพัฒนาโรงงานวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลสามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมถึงจัดหาตลาดรองรับการซื้อโคเนื้อและโคมีชีวิด โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนามที่มีกำลังซื้อสูง

'อนุชา'ปลื้มโครงการเลี้ยงโคฯสุโขทัย

นายอนุชา นาคาศัย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ต้นแบบ จ.สุโขทัย ระยะที่ 1 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผวจ.สุโขทัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ อบจ.สุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นำร่องพื้นที่ จ.สุโขทัย และมีกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วมโครงการ

159 กองทุน ครัวเรือนสมาชิก 1,000 ครัวเรือน ครัวเรือน ละ 50,000 บาท จากการดำเนินงานนำร่อง 1 ปีที่ผ่านมา สทบ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับพื้นที่ เพื่อติดตาม สนับสนุนโครงการฯ ทำให้เห็นว่าการเลี้ยงโคฯ ผ่านกองทุนหมู่บ้านฯ และมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ คอยให้คำแนะนำ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ เพราะอยู่ใกล้สมาชิก โครงการนี้จึงประสบความสำเร็จ โดยมีทั้งการเลี้ยงโคเนื้อและโคกัฬา ปัจจุบันมีผลผลิต (ลูกโค) ขณะนี้ 1,910 ตัว คิดเป็นร้อยละ 95.5 จากแม่พันธุ์โค 2,000 ตัว มีวัวของสมาชิกบางครัวเรือนถูกงูกัดตาย แท้งและเป็นหมัน ซึ่งทางกองทุนหมู่บ้านได้นำวัวมาเปลี่ยนให้

โดยแม่พันธุ์โคฯ ไม่น้อยกว่า 50 ตัว ที่ตั้งทอง นายอนุชากล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคฯ ซึ่ง สทบ.ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยปัจจุบันมีความต้องการการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะเนื้อโค จึงมุ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ขณะนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการ “ชัชนาทโมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบ ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรกว่า 100 ครอบครัวยังได้มีอาชีพเลี้ยงโค

กมธ.ขยายผลน้ำมันเถื่อน จ่อโยงเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยว

วันที่ 18 ม.ค. ที่รัฐสภา นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แถลงผลการประชุมกมธ. เรื่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ว่า กมธ.ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. กรณีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนและต้นไก่สวมสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศจีน โดยสำแดงเอกสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ

2. กรณีการขายและนำเข้าน้ำมันเถื่อน ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของขบวนการยาเสพติดและพนันออนไลน์ หลังจากการซักถามและพิจารณาทราบว่าปัญหาข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในกระบวนการนำเข้าและส่งออกของประเทศ ตั้งแต่กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ถึงแม้เวลานี้เรื่องจะอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ยังคงมีข้อครหาจากผู้ร้องเรียน ทำให้ กมธ.เล็งเห็นว่าประเด็นของผู้ร้องเรียน เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน อีกทั้งยังมีรายละเอียดจำนวนมากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการตรวจสอบและเอาผิดนายทุนหรือหน้าที่ของรัฐที่อยู่เบื้องหลังขบวนการดังกล่าว จึงมีมตินัดประชุมเพิ่มเติมวันที่ 24 ม.ค. เพื่อเร่งพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นข้างต้นต่อไป

ส่วนผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราชทั้ง 3 ร่าง กมธ.มีมติรับหลักการในเบื้องต้น

'อ่างเก็บน้ำคลองทางแมว' 1 ใน 4 ทหารเสือลุ่มน้ำคลองวังโดนต แล่งน้ำต้นแก้วน้ำท่วม-น้ำแล้ง



พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ราคาสูง โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด เงาะ และสละ แม้ทุกวันนี้เกษตรกรหลายส่วนได้เปลี่ยนจากการทำพืชไร่ ปาลูกยางพารา มาเป็นพืชสวนหรือปลูกผลไม้ ซึ่งการทำเกษตรนี้ก็ต้องการน้ำในปริมาณมาก

และเนื่องจากธรรมชาติของพื้นที่ ในหน้าฝนน้ำจะมากในบางปีน้ำท่วม เพราะน้ำไม่มีที่เก็บ ทำให้น้ำไหลลงทะเล แต่เมื่อหมดฝนปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำก็เกิดขึ้น วนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ ดังนั้น ทางออกของปัญหาคือต้องมีกักเก็บน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะ "ลุ่มน้ำคลองวังโดนต" เป็นลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พื้นที่เพาะปลูกไม้ผลที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ละปีเป็นจำนวนมาก แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องมีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการในการพัฒนาแหล่งน้ำและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโดนต จังหวัด

จันทบุรี ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2538 จากการศึกษาพบว่า สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางได้ 4 แห่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อ่างเก็บน้ำคลองวังโดนต และอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเสริมความมั่นคงด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว เป็นกำลังสำคัญ 1 ใน 4 ทหารเสือที่จะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโดนต โดยลักษณะของอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว เป็นเขื่อนดินมีทำนบดินห้วงาน กว้าง 8 เมตร ยาว 2,726 เมตร สูง 21 เมตร และมีทำนบดินปิดช่องเขาต่ำอีกจำนวน 6 แห่ง พื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ 118 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำคลองทางแมว ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว พร้อมเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสามารถเก็บกักน้ำได้ 80.70 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ประมาณ 1,600 ครัวเรือน อีกทั้งยังช่วยส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 62,000 ไร่ ในฤดูฝน และ 14,800 ไร่ในฤดูแล้ง ทั้งยังส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เดือนละ 420,000 ลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ตำบลชุนชอง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด สามารถทำการประมงเพื่อสร้างรายได้เสริม และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังช่วยรองรับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

อ่างเก็บน้ำคลองทางแมว จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ขณะเดียวกันเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้ง



นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน

“
อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว
เป็นกำลังสำคัญ 1 ใน 4
ทหารเสือ ที่บริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโดนด
เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

รวมทั้งการผันน้ำส่วนเกินไปช่วยพื้นที่จังหวัด
ระยองที่มีความต้องการน้ำมาก เป็นการบริหาร
จัดการน้ำแบบอ่างพ่วง ภายในลุ่มน้ำด้วยกัน
และระหว่างลุ่มน้ำ เพื่อให้อ่างเก็บน้ำสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเต็มประสิทธิภาพ
ท่ามกลางความยากลำบากในการพัฒนาโครงการ
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มีมากขึ้น
“กรมชลประทาน มุ่งสร้างความมั่นคง
ด้านน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัว ทั้งในระดับเมือง

ชุมชนและภาคครัวเรือน รวมถึงการเคลื่อนย้าย
ของจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นในอนาคต เพราะ
ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ อันจะ
นำมาสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้ และ
ยังสามารถที่จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้
ชาวจังหวัดจันทบุรีมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
อนาคต” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวทั้งท้าย





แปรรูปเปลือกส้มโอทำข่อยทำผลิตภัณฑ์ขาย

“ส้มโอทำข่อยเมืองพิจิตร”(Som-O Thakhoi Mueang Phichit) เป็นอีกสายพันธุ์ ที่มีรสหวาน อมเปรี้ยว เนื้อกึ่งสีชมพูอ่อน ฉ่ำน้ำ เมล็ดเล็กหรือลึบ บางผลไม่มีเมล็ด ที่ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทะเบียนเลขที่ สข 56100052 ประกาศ ณ 10 กันยายน 2556 แต่ปัจจุบันส้มโอทำข่อย มีการปลูกน้อยลง เนื่องจากผลผลิตตกต่ำ และมีราคาถูก ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทางวิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้สอนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิจิตร ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร คิดค้นนำเปลือกส้มโอ สายพันธุ์ทำข่อย สายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดพิจิตร ที่เกษตรกรนิยมปลูกน้อยลง และมีราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท ทางกลุ่มจึงนำเอาเปลือกมาแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ยาผสมสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้แก่ชุมชน

โดยการผลิตจะนำเอาผลของส้มโอทำข่อยที่มีสีเขียวมาปอกเปลือกนำเอาแต่เปลือกสีนอกร มาหันให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอมาผสมกับส่วนผสมของชาวม มีทั้ง กระวาน, กานพลู, ชะลูด, ดอกจันทร์, เปลือกส้มโอ, น้ำมันยูคาลิปตัส, เมนทอล, พิมเสน, การบูร รวมเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นบรรจุลงในภาชนะหลอดของชาวม ตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์และอัตราส่วน

น.ส.ชญานี ธนารณมิ่งกุล วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้สอนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากส้มโอพันธุ์ทำข่อยที่มีราคาคงตัวและปลูกน้อยลง จึงเกิดแนวคิด เพื่อรักษาสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ จึงทดลองนำเปลือก



ของส้มโอ ที่ไม่มีมูลค่า มาสกัดเป็นยาผสมสมุนไพร ซึ่งจะมีกลิ่นหอมสดชื่นผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นสมุนไพรไทย ช่วยผ่อนคลายจิตใจ บรรเทาความเครียด ลดอาการซึมเศร้า นำมาผสมในน้ำมันวดตัวบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ส่งเสริมระบบการย่อยอาหาร และช่วยระบบหายใจ อาการไข้หวัด

นอกจากนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้สอนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิจิตรได้ทำการตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ของยาผสมสมุนไพร ด้วยการนำวิปครีมมาตกแต่งเสริมความสวยงามของตุ๊กตา คิดไว้กับหลอดของชาวม เพิ่มความสวยงาม เป็นงานแฮนด์เมด อนาคตจะทำรูปแบบของจระเข้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสั่งผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญในงานพิธีต่าง ๆ แบบปกติ ราคา 15 บาท แบบตกแต่ง ราคา 40 บาท ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ น.ส.ชญานี หมายเลขโทรศัพท์ 06-1687-7998 หรือเพจเฟซบุ๊ก รัตนา นมึ เพื่อเพิ่มรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป.



แหล่งเรียนรู้พระมหากษัตริย์คุณ แผ่นดินที่ดินฉบับแรกของไทย

พมเพิ่งได้ดูวิถีทัศน์ที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม และ สืบสานแนวพระราชดำริ ในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์ และพัฒนาสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา แשרมาให้ เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้นัดขอนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นที่มณฑลกรุงเก่า (จ.พระนครศรีอยุธยา) มีประชาชนถวายฎีการ้องเรียนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินกันเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงเล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนที่เกิดจากการขาดแคลนที่ดินทำกิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ จัดทำทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาประจักษ์ศิลปาคม ออกไปเดินสำรวจรังวัดปักเขต เพื่อออกโฉนดที่ดินฉบับแรกเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2444

โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็น โฉนดเลขที่ 1 หน้า 1 เลขที่ดิน ๓7 ระบาย 17 ต 8 อ ตำบลบ้านแปง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่าเมืองกรุงเก่า (ต่อมาอำเภอพระราชวังแขวงเมืองกรุงเก่าเปลี่ยนสถานะเป็นอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีเนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ซึ่งมีพระนาม "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์" ทรงถือกรรมสิทธิ์

ต่อมาปี 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน 44,321-0-89.46 ไร่ ในท้องที่ 5 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครปฐม นครนายก

และปทุมธานี ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบ ส.ป.ก.4-01 ไว้ประกอบอาชีพเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้กับลูกหลานปรากฏว่าที่ดินที่ได้พระราชทานให้แก่ ส.ป.ก.ดังกล่าว มีที่ดินโฉนดฉบับแรกของประเทศรวมอยู่ด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ ได้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรก อาทิ จัดทำซุ้มและป้ายแสดงความเป็นมาของโฉนดที่ดินฉบับแรก การบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค ที่ตั้งของจังหวัดและข้อมูลต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด 76 ต้น

2.ปรับปรุงอนุสาวรีย์โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยที่จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสละสิทธิในที่ดินของพระองค์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน สร้างจากหินอ่อนสูงประมาณ 4.5 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร ด้านหน้าอนุสาวรีย์ติดภาพถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินฉบับแรก ทำด้วยผ้าไวไนลซึ่งเริ่มชำรุดทรุดโทรม และภาพถ่ายมีสภาพไม่ชัดเจนแล้ว จึงเปลี่ยนจากผ้าไวไนล มาเป็น การแกะสลักโฉนดที่ดินฉบับแรกหินอ่อนสีชมพู ขนาด 2.95 X 2.10 เมตรพร้อมจัดทำกรอบกระจกกั้นทรายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับหน้าโฉนดที่ดินดังกล่าว

3.พัฒนาส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรก ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการทำนา เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย

คณะกรรมการฯ คาดหวังว่า แหล่งเรียนรู้พระมหากษัตริย์คุณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย และอุทยานต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเกษตรกร ฝอมอยากเสนอให้ทางจังหวัดและส.ป.ก.ช่วยกันประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวและหากผลิตภัณฑ์ใดเป็นหนึ่งในตลาดมีมาร์กของอยุธยาได้ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุด.

ลมกรรณ

ข่าวสั้น ทันโลก

บุรีรัมย์มอบโฉนด : วันที่ 17 ม.ค. ที่หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ นายอนุชา โมกขะคีรี ไลซ์ ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ร่วมกับนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในท้องที่อำเภอโนนสุวรรณ (นาร่อง) 386 ราย 477 แปลง เนื้อที่ 3,888 ไร่ รวมทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้มีค่าแก่เกษตรกร และมอบสัญญาเงินกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 16 ราย วงเงิน 760,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก) มีภารกิจนำที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม พิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่เนื่องเกษตรกรตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันที่ 11 ก.ย.66 ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ >

"ธรรมนัส"มอบ"บุญสิงห์" นั่งหัวโต๊ะประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนา "แม่ฮ่องสอนโมเดล"

โพสต์ แชร์ Share

18 มกราคม 2567 18:26 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค



เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนา "แม่ฮ่องสอนโมเดล" ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน 3 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะแรก : จัดระเบียบการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับทรัพยากร และเต็มเต็มความสมบูรณ์ ทรัพยากรดินน้ำที่ดิน

- การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม Land Suitable

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ดิน ไฟฟ้า

ระยะที่สอง : ปรับวิถีคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างต้นแบบการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิม เชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูง

- พัฒนาและปรับเพิ่มผลผลิตการผลิต (ดินดี มีน้ำใช้ ผลผลิตสูง มุ่งคุณภาพพรีเมียม) เพื่อยกระดับเพิ่มปริมาณผลผลิตภายใต้ทรัพยากรจำกัด (Less for More) โดยสนับสนุนเกษตรแบบปราณีต ที่สร้างรายได้รายสัปดาห์ รายเดือน (ปรับเพิ่มชั่วโมงการทำงาน และปรับสมดุลกระแสเงินสดครัวเรือน) (เช่น โรงเรือนแลกป่า)

- ทดสอบ พัฒนา เกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยทดสอบขยายผลเทคโนโลยีแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

และเชื่อมต่อสินค้าเกษตรขั้นต้น

ระยะที่สาม : เสริมแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตและตลาด

- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Food Nd Craft Cultural ของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy และ/หรือ Soft Power